

HỘI CCB VIỆT NAM  
HỘI CCB TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 342 /CCB

Cao Bằng, ngày 6 tháng 4 năm 2020

V/v Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý  
vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII  
của Đảng

Kính gửi: Hội CCB các huyện, thành phố và Khối 487.

Thực hiện Công văn số 509/CCB ngày 18/3/2020 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước; thông qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Trung ương Hội CCB Việt Nam, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giúp Thường trực Tỉnh Hội nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên; qua đó có những giải pháp xây dựng Hội CCB tỉnh vững mạnh. Thường trực Hội CCB tỉnh Cao Bằng đề nghị Hội CCB các huyện, thành phố và Khối 487 thực hiện một số nội dung sau:

1. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là cán bộ, hội viên là đảng viên; bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” của CCB Việt Nam; tâm huyết, tích cực tham gia nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung thảo luận, tham gia ý kiến, cần bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, vấn đề mới, vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam.

2. Cùng với việc báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp; đồng thời gửi một bản về Hội CCB tỉnh (Qua Ban công tác xây dựng Hội theo hộp thư điện tử: vantrieu.nong@gmail.com). Thời gian chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi Đại hội (hoặc hội nghị) kết thúc.

Nội dung báo cáo theo hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy địa phương. Trong đó ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp, tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề trong mỗi dự thảo văn kiện.



Bản tổng hợp phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, trung thực, đầy đủ, chính xác các ý kiến thảo luận tại đại hội và ý kiến tham gia của quần chúng. Hội CCB các huyện, thành phố và Khố 487, làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận, nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

Trong báo cáo gửi về Hội CCB tỉnh, có số lượng CCB (đảng viên) và hội viên CCB, CQN là quần chúng tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện.

Nhận được công văn này, Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố và Khố 487 chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ để nâng cao chất lượng tham gia ý kiến của CCB vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Hội CCB tỉnh;
- Lưu VT + Ban CTXDH.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Bộ**

